
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Fyrir mér lítur þetta út eins og illa dulbúin tilraun Sjálfstæðismanna til að koma fé almennings í 
"rétta" vasa (einhver þarf að sjá um að rukka veggjöld gegn "hóflegri" þóknun)

Ef stjórnvöld hafa svona miklar áhyggjur af lækkandi tekjum af umferð vegna fjölgunar rafbíla, sé ég 
ekki vandamálið við að taka upp þungaskatt á rafbílum á sama hátt og var gert við dísil knúna bíla 
áður en gjaldið var sett í eldsneytið.
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